
मेक इन इंडिया अंतगतत बनडिलेल्या पडिल्या अॅलु्यडमडनयम बॉिी मेट्र ो ट्र ेनचे डट्ट्ागढ िॅगन डल. फॅक्टरी 

कोलकाता येथून अनािरण 

 

पुणे मेट्र ोला पीसीएमसी ते स्वारगेट् आणण वनाझ ते रामवाडी असे दोन मागग आहेत. या 33.2 णिमी मागागवर 

25 उन्नत आणण 5 भूणमगत स्थानिे आहेत. पीसीएमसी ते फुगेवाडी आणण वनाज ते गरवारे िॉलेज हा १२ णिमीचा 

मागग नागररिाांसाठी नुिताच खुला िरण्यात आला आहे. 

पुणे मेट्र ोने M/S णट्ट्ागढ वॅगन णल. इांणडया आणण M/S TFA इट्ली याांच्या िन्सोणट्गयमद्वारे णनणमगत तीन मेट्र ो 

िार सांचाांसह (एिूण 102 िार) 34 मेट्र ो रेले्व गाड्ाांसाठी ऑडगर णदली आहे. पणहल्या दोन गाड्ा TFA इट्ली येथून 

आधीच आल्या आहेत आणण उवगररत मेट्र ो गाड्ा िोलिात्याच्या णट्ट्ागढ वॅगन णल. िारखान्यात भारतात तयार 

िेल्या जात आहेत. 

आज, 26 माचग 2022 रोजी णट्ट्ागड वॅगन णल. िोलिाता िारखान्यातून पणहल्या मेि इन इांणडया 

अॅलु्यणमणनयम बॉडी मेट्र ो ट्र ेनला णहरवा झेंडा दाखणवण्यात आला. 6 माचग 2022, माननीय पांतप्रधान, भारत याांच्या हसे्त 

उद्घाट्न झाल्यानांतर पुणे मेट्र ोमधे्य महसूल सेवेत पणहली ट्र ेन सुरू िरण्यात आली. 

भारतात प्रथमच अॅलु्यणमणनयम िार बॉडी मेट्र ो िार तयार िेल्या जात आहेत, णह भारत सरिारच्या मेि 

इन इांणडया धोरणासाठी एि झेप आहे असे म्हणायला हरित नाही. हा देशातील सवागत हलिा मेट्र ो िोच आहे, तो 

पारांपाररि से्टनलेस स्टीलच्या डब्ाांपेक्षा 6.5% हलिा आहे, त्यामुळे हे डबे ऊजाग िायगक्षम आणण णट्िाऊ आहेत. 

अॅॅलु्यणमणनयम िार बॉडी असल्याने, िोचचे आयुष्य जास्त असते आणण त्याची देखभाल खूप िमी असते. 

3 िार िां पोणझशनमधे्य एिूण प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता अांदाजे 978 आहे (डर ायव्हांग मोट्र िार-315, 

ट्र ेलर िार-348] आणण आसन क्षमता 140 आहे [डर ायव्हांग मोट्र िार-44, ट्र ेलर िार-52 (2 हील चेअसग सह)] 

मेट्र ो ट्र ेनचा अणधितम वेग ९० णिमी आहे. ट्र ेनच्या एिा िोचची लाांबी २९ मी, उांची ११.३० मी. आणण रां दी २.९ मी. 

आहे. 

या मेि इन इांणडया िोचमधे्य अँट्ी-डर ॅ णगांग वैणशष्ट्य आहे जे भारतातील मेट्र ो ट्र ेनमधे्य प्रथमच लागू िेले गेले 

आहे. हे डर ॅ णगांग वैणशष्ट्य िपडे, पटे्ट इत्यादीसारख्या पातळ वसू्त शोधण्यास सक्षम िरते. यात अडथळे शोधण्याच्या 

वैणशष्ट्यासह सुसज्ज णद्व-णवभाणजत दरवाजे आहेत. आणण ट्र ेनच्या प्रते्यि ट्ोिाला समोरील आपत्कालीन णनवागसन 

दरवाजा आहे. डबे आर्द्गता णनयांत्रणासह पूणगपणे वातानुिूणलत आहेत. प्रते्यि िारमधे्य 45 KW चे 2 HVAC युणनट््स 

आहेत. 30% पेक्षा जास्त ऊजाग पुनरत्पादनासह 66% पॉवररांगसह, यात 70 णिमी प्रणततास ते 10 णिमी प्रणततास या 

वेगाने पुनरत्पादि बे्रणिां ग आहे. 

डब्ात प्रवाशाांच्या सुरके्षसाठी पॅणनि बट्ण सारखी प्रवासी सुरक्षा वैणशष्ट्ये आहेत.  प्रते्यि मेट्र ो िारमधे्य 

िोणत्याही आपत्कालीन पररव्स्थतीत प्रवासी थेट् डर ायहरशी सांवाद साधू शितात. मेट्र ो ट्र ेनमधे्य 98% सीसीट्ीही 

िहरेज आहे. प्रवाशी प्रवासासाठी चढल्यानांतर सवग दरवाजे बांद आणण लॉि झाल्यावरच ट्र ेन पुढे जाईल. िोणत्याही 

ट्र ेनचे णवभाजन झाल्यास चालत्या ट्र ेनमधे्य आपत्कालीन बे्रि अॅव्ििेशन देखील आहे. साराांश, हे डबे जागणति 

दजागच्या प्रवासी सुरक्षा वैणशष्ट्याांनी सुसज्ज आहेत. 

िोचमधे्य मोबाईल चाणजिंग पॉईांट्, स्थानिाांच्या नावाांसाठी आवाज घोषणा, ट्र ेनमधे्य प्रवाशाांच्या अखांड 

हालचालीसाठी गाड्ा एिमेिाांशी जोडणारा णवस्तीणग गॅांगवे, ट्र ेनमधे्य पुढील आणण मेट्र ोच्या आत दोन्ही बाजूला 

असलेले णडणजट्ल सांिेति, उभ्या प्रवाशाांच्या आधारासाठी खाांब आणण पिडण्यासाठी हँडल, 2 क्र. ट्र ेलर िार मधे्य 

णदव्ाांग व्क्ीांसाठी हीलचेअरसाठी जागा अशी इतर वैणशष्ट्ये व सुणवधा आहेत.  

यात मणहलाांसाठी "नारी शक्ी-स्त्री शक्ी" या वाक्याने णचन्हाांणित िेलेला एि सांपूणग डबा आहे, जो फक् 

मणहला प्रवाशाांना समणपगत आहे. ही मेट्र ो ट्र ेन मेि इन इांणडयाच्या तरतुदी ांचे पालन िरते आणण 60-65% उपिरणे 

आणण वसू्त भारतीय उत्पादि आणण णवके्रत्याांिडून णमळवल्या जातात. 



या िायगक्रमास गृह णनमागण व नगर णविास सणचव, आणण अध्यक्ष महा मेट्र ो श्री. मनोज जोशी, महा मेट्र ोचे 

व्वस्थापिीय सांचालि डॉ णब्रजेश दीणक्षत, णवशेष िायग अणधिारी, िें र्द्ीय गृह णनमागण आणण नगर णविास मांत्रालय 

श्री जयदीप आणण णट्ट्ागड वॅगन्सचे चेयरमन श्री जे पी चौधरी आणण व्वस्थापिीय सांचालि श्री उमेश चौधरी हे 

उपव्स्थत होते  

गृि डनमातण ि नगर डिकास सडचि, आडण अध्यक्ष मिा मेट्र ो श्री. मनोज जोशी: सणचव िायगक्रमात 

बोलताना, महुआ सणचव श्री मनोज जोशी याांनी देशातील पणहल्या ऍलु्यणमणनयम ट्र ेनच्या णनणमगतीिरता णट्ट्ागड 

वॅगन्सचे अणभनांदन िेले. देशातील मेट्र ो प्रिल्ाांमुळे एि नवीन इिो-णसस्टीम णनणमगत होत असून या आधी १० 

वषािंपूवी याचा साधा णवचार िरणे देखील शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. या के्षत्रात गुांतवणूि िरणे णह देखील एि मोठी 

ररि होती आणण ती णट्ट्ागड वॅगने्न घेतल्या बद्दल त्याांनी त्याांचे िौतुि िेले. अश्या प्रिारच्या ऍलु्यणमणनयम िोचच्या 

णनणमगतीमुळे यापुढे `मेि इन इांणडया' चे स्वप्न सािार होत असल्याचे देखील श्री जोशी म्हणाले. एिीिडे णह एि 

अणभमानाची बाब असताना, दुसरीिडे याची गुणवत्ता आणण रख-रखाव एि मोठे आवाहन असल्याचे देखील श्री 

मनोज जोशी म्हणाले. महा मेट्र ोने ऍलु्यणमणनयम िोच ला प्राधान्य णदल्याबद्दल त्याांनी महा मेट्र ोचे व्वस्थापिीय 

सांचालि डॉ दीणक्षत याांचे अणभनांदन िेले. 

मिा मेट्र ोचे व्यिस्थापकीय संचालक िॉ डिजेश दीडक्षत: अश्या प्रिारे वजनाने िमी असलेला मेट्र ोच्या 

िोच चे णनमागण होणे आणण त्याचा मेट्र ो प्रिल् िरता वापर होणे णह सांपूणग देशािरता अणतशय अणभमानाची बाब 

असल्याचे महा मेट्र ोचे व्वस्थापिीय सांचालि डॉ णब्रजेश दीणक्षत आपल्या भाषणात म्हणाले. या सांपूणग िोचचे 

णडजाईन देशात झाले आहे. २०१६ मधे्य पुणे मेट्र ो प्रिल् सुर झाला तेहा देशात मेट्र ो िोच णनमागण िरणारी एिही 

िां पनी नहती यािडे लक्ष वेधत आज देशात अश्या प्रिारे िोच णनमागण होणारी िां पनी असून आता िोचचे णनमागण 

देशात होत आहे णह एि अणभमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. ऍलु्यणमणनयम िोचचे णनमागण हे पुणे प्रिल्ािररता 

अणतशय महत्वाचे ठरणार असल्याचे ते म्हणाले. पुणे मेट्र ो प्रिल्ाच्या दोन माणगगिाांवर प्रवासी सेवा सुर झाली असून 

उवगररत प्रिल् येत्या एिा वषागत सुर िरण्याचा महा मेट्र ोचा मानस असल्याचे ते म्हणाले. ऍलु्यणमणनयम िोच ची 

णनमागण प्रणक्रया णह अणतशय आवाहनात्मि असल्याचे साांगत या सवग प्रश्ाांवर मात िरत आणण सोबतच णिां मत िमी 

िरत आज पणहले ऍलु्यणमणनयम िोचचे मेट्र ो प्रिल्ािररता उपयोग होणे हा एि महत्वाचा ट्प्पा महा मेट्र ोने 

गाठल्याचे ते म्हणाले. या नवणनणमगत ऍलु्यणमणनयम िोचचे आणखी एि वैणशष्ठय म्हणजे यात वापरलेले अनेि सुटे् 

भाग देशात णनमागण झाले आहेत. महा मेट्र ोने आजवर या सारखे अनेि अनोखे आणण महत्वाचे णवषय हाताळले आहेत. 

यात 5D BIM, सौर ऊजेचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला वापर सारख्या बाबी ांचा समावेश आहे. महा मेट्र ोच्या 

एिूणच प्रिल् उभारणीत राज्य सरिारचे मोठे सहिायग लाभल्याचे ते म्हणाले.  

डिशेष कायत अडिकारी, कें द्रीय गृि डनमातण आडण नगर डिकास मंत्रालय श्री जयदीप: आत्मणनभगर 

भारताची सांिल्ना सािार िारताना आजचा णदवस एि महत्वाचे पाउल असल्याचे आपल्या भाषणात श्री जयदीप 

म्हणाले. मास रॅणपड ट्र ान्सीट् णसस्टीम िरता अश्या प्रिारचे िोच चा वापर होणे ही एि महत्वाची बाब असून त्या 

िरता महा मेट्र ोचे अणभनांदन िरतो असे ते म्हणाले. 

या सोहळ्यात णट्ट्ागड वॅगन्सचे चेयरमन श्री जे पी चौधरी आणण व्वस्थापिीय सांचालि श्री उमेश 

चौधरीयाांनी देखील िां पनीच्या एिूम िामाचा आणण या प्रिल्ाचा उले्लख आपल्या भाषणात िेला. 


